

บ้านเมือง

Baan Muang
Circulation: 600,000
Ad Rate: 750

Section: กีฬา/ภูมิภาค
วันที่: ศุกร์ 1 กุมภาพันธ์ 2556
ปีที่: 11 ฉบับที่: 3353
Col.Inch: 30.23 Ad Value: 22,672.50
คอลัมน์: ทั่วทิศเมืองไทย

หน้า: 14(ล่าง)
PRValue (x3): 68,017.50
ศิลปิน: ชาว-ดำ



บุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก กล่าวว่า ช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย.56 เป็นช่วงการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2556 เพื่อให้การบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และให้เกิดความสะดวกรวดเร็วกว่าประชาชน เทศบาลนครพิษณุโลกจึงจัดส่งแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีต่างๆ ให้แก่ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี และจะรับชำระภาษีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่เว้นวันหยุดราชการ และในช่วงพักกลางวันในวันทำการปกติ เวลา 12.00-13.00 น. และเปิดให้บริการในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ในช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย.56 ทั้งนี้ การจัดเก็บภาษีจากพี่น้องประชาชนก็เพื่อนำไปพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งผลประโยชน์จะกลับสู่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ...●ที่บริเวณเกาะตาศัย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ร่วมกับ ศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ ผังอันดามัน ผู้ประกอบกิจการทางทะเล ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จังหวัดพังงา ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมี **นายณัฐ โกังเกสร** หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เป็นประธาน พร้อมด้วย **น.ส.สดาวลัย ช่างชาติ** หัวหน้าศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จังหวัดพังงา **เรือเอก**

คมสันต์ จ้อยลี ผบ.หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ **นายอัศรพล โกศล** กรรมการ ผจก.บริษัท บราราคูดัก ไดฟวิง จำกัด และพนักงานลูกจ้างอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เข้าร่วม ...●โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดงาน **“เจ้าพระยายมราชเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน การกุศล”** ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ครบรอบ 87 ปี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายร่วมกัน ทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้น การจัดการแข่งขันดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ วิ่งมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร และเดินเพื่อสุขภาพ 3 กิโลเมตร ซึ่งรายได้จากการจัดการแข่งขันนี้จะนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์...●มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานเทศกาลเล่านิทานนานาชาติ ครั้งที่ 1 โดยมี **ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ** รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย **รองศาสตราจารย์ ดร.วยุพา ทศตะ, ดร.ประสงค์ สายหงส์ และ อาจารย์ทิม เกตุวงศา** ร่วมให้ข้อมูลรายละเอียดของการเตรียมความพร้อมจัดงานดังกล่าว โดยมีกำหนดจัดโครงการจัดงานเทศกาลเล่านิทานนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เพลิงตะวัน